



สรุปแนวโน้มนักธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการจำนวน 19 ราย ในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เช่น ยางพารา ประมง อุตสาหกรรมอาหารทะเล ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2549 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อภาคธุรกิจจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และการแข็งค่าของเงินบาท สรุปได้ดังนี้

1. การประมงประสบปัญหารุนแรง

ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันค่อนข้างมาก คือภาคประมง เรือประมงที่ยังคงออกจับสัตว์น้ำมีเพียงเรือประมงขนาดใหญ่ ที่เจ้าของมีเครือข่ายธุรกิจประมงครบวงจร คือ มีเรือแพปลา โรงงานปลาป่น โรงงานน้ำแข็ง และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ส่วนเรือขนาดเล็ก-ขนาดกลางหยุดทำประมง¹ และเปลี่ยนวิธีการทำประมงจากการเดินทางไปจับสัตว์น้ำและเดินทางกลับนำสัตว์น้ำมาขึ้นเทียบท่าแล้วเดินทางไปจับสัตว์น้ำใหม่ เป็นการจับสัตว์น้ำอยู่กลางทะเล แล้วมีเรือขนส่ง อาหาร น้ำแข็ง และสัตว์น้ำวิ่งไปกลับ โดยเรือเหล่านี้จะเติมน้ำมันกลางทะเลซึ่งมีราคาประมาณลิตรละ 22 บาท² ถูกกว่าบนชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ยังทำประมงส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน แต่ไม่สามารถหยุดเรือได้ เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถรักษาลูกเรือไว้ได้ ประกอบกับการจะออกทำประมงรอบใหม่มีต้นทุนสูงมาก ทั้ง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่ได้สัมปทานทำประมงในน่านน้ำมาเลเซีย จะสามารถไปเติมน้ำมันที่มาเลเซียได้เดือนละไม่เกิน 30,000 ลิตร ในราคาลิตรละ 15 บาท ซึ่งทำให้มีทุนเหลือบ้าง

¹ เรือประมงของจังหวัดสงขลาที่ยังคงออกจับสัตว์น้ำมีประมาณ 1,500 ลำ จากจำนวน 7-8 พันลำ

² ต้นทุนน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 60 - 70 ของต้นทุนเรือประมง

2. กำไรของบริษัทลดลงมาก

ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่ากำไรของธุรกิจลดลงค่อนข้างมาก โดยภาพรวมราคาวัตถุดิบ เช่น ราคายาง ราคาถั่วมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการทำธุรกิจ และยังทำให้บริษัทต้องใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในการซื้อวัตถุดิบ ประกอบกับระดับอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี ส่งผลให้บริษัทต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้กำไรของธุรกิจลดลงค่อนข้างมาก เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 ส่วนทางด้านการท่องเที่ยวแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังคงอยู่แต่ในส่วนของผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง เนื่องจากการขายส่วนใหญ่ขายเป็นดอลลาร์ ฝร.

3. อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่มีรายได้ประจำ ทำให้บางรายชะลอการซื้อ หรือยกเลิกไป ส่วนลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจยังรับภาระดอกเบี้ยที่สูงได้ นอกจากนั้น ราคาน้ำมันทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น บริษัทได้ปรับราคาบ้านบ้างแล้ว โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระของลูกค้าและความคุ้มทุนของบริษัท

สำหรับเรื่องความล่าช้าในการเลือกตั้ง ผู้ประกอบการที่ได้เปิดตัวโครงการมาก่อนยังคงดำเนินการต่อไป และทยอยสร้างบ้านให้เสร็จก่อนการจอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและการตัดสินใจของลูกค้า ส่วนโครงการลงทุนใหม่เริ่มชะลอตัว

4. การค้ายังขยายตัวได้

ทางด้านการค้ายังคงขยายตัว โดยเฉพาะในบริเวณที่ลูกค้ามีรายได้จากยางพาราและการท่องเที่ยว ในขณะที่ลูกค้าในกลุ่มทำประมง ปาล์มน้ำมัน และข้าว ไม่ค่อยดีนัก สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมัน บริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในทางกลับกันรถจักรยานยนต์กลับกลายเป็นปัจจัยเสริมที่ใช้ขับเคลื่อนให้ดีขึ้น โดยลูกค้าในระดับที่มีกำลังซื้อส่วนหนึ่งหันมาซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น เพื่อไว้ใช้ขับขี่ในเมืองและเพื่อต้องการประหยัดน้ำมัน

ด้านผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย มีผลต่อต้นทุนของบริษัท ประกอบกับปัจจุบันลูกค้าซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยเงินสดมากขึ้น ทำให้บริษัทขาดรายได้ในการปล่อยสินเชื่อรถ ส่งผลให้กำไรของบริษัทตกต่ำลงมาก

สำหรับกิจการการจำหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยราคาน้ำมันมากนัก เนื่องจากขางพารามีราคาดี แต่ในส่วนของรถบรรทุก 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ ซึ่งเป็นรถขนาดกลาง-ใหญ่ ยอดจำหน่ายได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

5. การท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ภาวะการท่องเที่ยวของภาคใต้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2549 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้มีจำนวน 936,356 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปี 2548 ถึงร้อยละ 61.3 และหากเทียบกับปี 2547 ซึ่งเป็นปีที่การท่องเที่ยวปกติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงเพียงร้อยละ 3.4 แสดงให้เห็นว่าเกือบจะไม่มีผลกระทบของปัญหาสึนามิ

สำหรับปัญหาราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่มากนัก เนื่องจากแพคเกจทัวร์ที่ขายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ถูกกว่าประเทศไทย แต่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวไทยชะลอการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยมีสัดส่วนน้อยจึงไม่กระทบต่อภาพรวม แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เจ้าของธุรกิจโรงแรมมีกำไรลดลง เนื่องจากแพคเกจทัวร์ส่วนใหญ่ขายในรูปแบบเงินดอลลาร์ สรอ.

6. การส่งออกขยายตัวดี

การส่งออกของภาคใต้ยังคงขยายตัวดี เนื่องจากมูลค่าการส่งออกขางพาราเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ เนื่องจากราคาขางได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ราคาขางแผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ย กิโลกรัมละ 74.07 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.4 และได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 101.88 บาทในปลายเดือนพฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็นราคาที่สูงประวัติการณ์ เนื่องจากความต้องการจากต่างประเทศยังคงขยายตัวสูง โดยเฉพาะจากประเทศจีน ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตจากแหล่งผลิตที่สำคัญคือภาคใต้ของประเทศไทยลดลง จากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ เพราะในปีนี้น้ำฝนตกมากกว่าปกติ ทำให้กรีดยางได้น้อย

สำหรับอาหารทะเลแช่แข็ง โดยเฉพาะกุ้งแช่แข็งในช่วงต้นปีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 4 ประการ คือ 1) ผลดีจากอัตราภาษี AD ที่ไทยได้รับจากสหรัฐฯ ต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง ยกเว้น อินโดนีเซีย ซึ่งไม่โดนภาษี AD 2) การได้รับคืนสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากสหภาพยุโรป 3) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และ 4) การระบาคโรคไข้หวัดนก อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมและในครึ่งปีหลังผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าการ

ส่งออกกุ้งมีแนวโน้มชะลอตัวลง จากปัญหาราคาน้ำมันทำให้ความต้องการจากต่างประเทศชะลอตัวลง

ส่วนอาหารทะเลกระป๋อง ธุรกิจยังมีแนวโน้มดี การส่งออกยังคงขยายตัว³ แต่การประกอบการยากลำบากขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6-7⁴ ขณะที่ราคาขายปรับตัวได้น้อย เพราะตลาดเป็นของผู้ซื้อ มี Broker รายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับลดลง ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้บริษัทต้องทบทวนแผนการผลิตใหม่ และหันไปทำตลาดทางตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น

7. ผู้ประกอบการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามากขึ้น

สำหรับการปรับตัวจากผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของระดับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายจะไม่ป้องกันความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่จะใช้การคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น 39 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ส่วนในระยะสั้นระหว่างปี หากค่าเงินบาทผันผวนก็จะไม่ทำอะไร ทั้งนี้เพราะมีความเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นมีการผันผวนได้

ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของระดับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้แข่งขันรายอื่นมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของผู้ส่งออกอย่างมีสาระสำคัญ ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นในแถบเอเชียยกเว้นเพียงอินโดนีเซียที่ค่าเงินแข็งกว่าไทย และมีความเห็นว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมนั้นประมาณ 39 บาท / ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากกว่านี้ เพราะทำให้ผู้ประกอบการคาดการณ์ต้นทุนและรายได้มากขึ้น

8. โครงการไบโอดีเซลยังคืบหน้าไม่มากนัก

ในส่วนของการโครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วหลายรอบ นับตั้งแต่ตุลาคม 2548

³ การส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง 4 เดือนแรกปี 2549 มีมูลค่า 19,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2

⁴ จากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 7-10 ราคา Packaging เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ค่าแรงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8

จนกระทั่งครั้งล่าสุดกำหนดลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม 2549 เนื่องจากในแต่ละครั้งมีเกษตรกรลงทะเบียนไม่ครบตามเป้าหมาย ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาออกไป

สถานการณ์ดำเนินการ โครงการอยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรและลักษณะพื้นที่ซึ่งดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จทุกจังหวัด หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตรต้องทำการอบรมเกษตรกรและออกใบรับรองว่าเกษตรกรได้ผ่านการอบรมและเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำใบรับรองไปยื่นขอสินเชื่อจาก ธกส. พร้อมกับประกาศรายชื่อเอกชนที่จำหน่ายต้นกล้าที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง

ขณะที่โครงการอื่นๆ ของกระทรวงพลังงาน อาทิ โรงงานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ต้นแบบที่จังหวัดกระบี่ (ขนาด 10,000 ลิตรต่อวัน) ไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากใช้งบประมาณ CEO และก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จประมาณ 80% กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซล

9. เศรษฐกิจภาคใต้ในครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังขยายตัวต่อไปได้

แม้ว่าเศรษฐกิจของภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยและการแข็งค่าของเงินบาท ทำให้เศรษฐกิจบางสาขาเช่น สาขาการประมง⁵ อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งกำไรของธุรกิจลดลง แต่ยังมีปัจจัยบวกที่สำคัญ 2 ประการ คือ ราคายางที่ปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับการท่องเที่ยวในปีนี้อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวที่สูญเสียจากผลกระทบของสึนามิกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวจึงคาดว่าเศรษฐกิจของภาคใต้ยังคงขยายตัวต่อไปได้

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

⁵ เศรษฐกิจภาคใต้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของทั้งประเทศ

⁶ สาขาประมงมีสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของเศรษฐกิจภาคใต้ และมีสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของเศรษฐกิจของประเทศ